



Weekly Press Release from Tel Aviv, Israel.

ข่าวเด่นรายสัปดาห์ -- สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล

ฉบับที่ ๑๘๔ : เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (๑๗ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

นโยบายยกเลิก import tariff & import quotas สินค้าเนยของอิสราเอล



รัฐบาลของประเทศอิสราเอลมีแนวนโยบายที่จะยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าของสินค้าเนยและไม่มีกำหนดโควตาการนำเข้าสินค้าเนยในปี ๒๐๒๐ โดยได้รับการอนุมัติจาก Ministry of Justice ของประเทศอิสราเอลเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม มาตรการยกเลิกภาษีนำเข้าและโควตาการนำเข้าของสินค้าเนยมายังประเทศอิสราเอล

ดังกล่าวยังคงต้องได้รับการยินยอมอย่างเป็นทางการจาก Ministry of Finance ของประเทศอิสราเอลก่อน ทั้งนี้ ในภาคส่วนของเกษตรกรที่เกี่ยวข้องของประเทศอิสราเอลและ Ministry of Agriculture and Rural Development ของประเทศอิสราเอลได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม Ministry of Finance ของประเทศอิสราเอล มีท่าทีในการสนับสนุนในเรื่องนี้

ทั้งนี้ ยังมีประเด็นที่จะต้องได้ข้อสรุปในเรื่องนโยบายของรัฐบาลประเทศอิสราเอลเกี่ยวกับการกำหนดให้ผู้นำเข้าสินค้าเนยจะต้องขายสินค้าเนยนำเข้าในราคาตามที่กำหนดหรือไม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการด้านราคาสินค้าประเทศอิสราเอล และการพิจารณาเพิ่มเติมว่าสินค้าเนยที่ผลิตภายในประเทศอิสราเอล และสินค้าเนยที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศ สินค้าใดหรือสินค้าทั้ง ๒ ประเภท จะถูกจัดอยู่ในสินค้าที่ต้องควบคุมราคา (price - controlled) หรือไม่ในอนาคต

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

จากสถานการณ์การขาดแคลนสินค้าเนยซึ่งผลิตภายในประเทศอิสราเอลอย่างต่อเนื่องในตลาดอิสราเอลตั้งแต่ช่วงต้นปี ๒๐๑๙ ที่ผ่านมา ประกอบกับสินค้าเนยของประเทศอิสราเอลมีมาตรการทางการค้าอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีศุลกากรสินค้าเนยนำเข้าจากต่างประเทศในอัตราที่ค่อนข้างสูง กระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศอิสราเอลจึงได้มีข้อเสนอการยกเลิกจัดเก็บภาษีศุลกากรนำเข้าสำหรับสินค้าเนยจากต่างประเทศและมีการเปิดตลาดสินค้าดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ ในตลาดสินค้าเนยของประเทศอิสราเอลมีการใช้มาตรการระบบโควตาสินค้าสำหรับผู้ผลิตสินค้าภายในประเทศและการใช้ระบบควบคุมราคาสินค้าอีกด้วย โดยที่ข้อเสนอของกระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศอิสราเอลระบุว่าการจัดสรรระบบโควตาสินค้าเนยภายในประเทศเป็นการสร้างการบิดเบือนทางการค้าในตลาด และการยกเลิกระบบโควตาและภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าเนย จะทำให้เกิดการเปิดตลาดสำหรับสินค้าเนยที่มีการนำเข้าจาก

Disclaimer : ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดก็ตามที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม



Weekly Press Release from Tel Aviv, Israel.

ข่าวเด่นรายสัปดาห์ -- สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล

ฉบับที่ ๑๘๔ : เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (๑๗ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

ต่างประเทศ และเป็นการป้องกันการขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐานซึ่งการผลิตสินค้ามีไม่เพียงพอสำหรับการบริโภคในตลาดภายในประเทศอิสราเอล นอกจากนี้ การเปิดตลาดสินค้าเนยนำเข้าจากตลาดโลกด้วยการยกเลิกภาษีนำเข้าจะแก้ปัญหาการขาดแคลนสินค้าเนยในตลาดอิสราเอล และยังเป็นการเพิ่มการแข่งขันทางการค้าซึ่งนำไปสู่ผลประโยชน์ของผู้บริโภคสินค้าเนื่องจากสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกลง โดยที่ในปัจจุบันภาษีนำเข้าของสินค้าเนย (consumer use / table butter) อยู่ที่อัตราร้อยละ ๑๒๖ - ๑๔๐ ซึ่งเป็นการทำให้ราคาสินค้าเนยที่ผู้บริโภคชาวอิสราเอลต้องจ่ายเพิ่มสูงขึ้นสำหรับสินค้าเนยที่มีการนำเข้าและไม่เกี่ยวกับมาตรการควบคุมทางด้านราคาแต่อย่างใด ในขณะที่ภาษีนำเข้าของสินค้าเนย (industrial butter) อยู่ที่อัตราร้อยละ ๑๔๔ - ๑๖๐ ทั้งนี้ ในภาคการผลิตสินค้า dairy product ของประเทศอิสราเอลมีการกำหนดระเบียบและมาตรการค่อนข้างมาก โดยที่รัฐบาลอิสราเอลได้กำหนดระดับราคาสินค้าที่มีการผลิตภายในประเทศ เช่น ราคาข้าวสาลีกมม เป็นต้น สาเหตุของการขาดแคลนสินค้าเนยในตลาดอิสราเอลแต่ไม่มีการขาดแคลนของสินค้าชนิดอื่นในหมวดสินค้า dairy product ซึ่งมีการควบคุมด้านราคาเช่นกันเนื่องจากกระบวนการผลิตสินค้าเนยต้องใช้ไขมันส่วนบนของนมในปริมาณจำนวนมาก ทั้งนี้ รัฐบาลอิสราเอลมีแนวคิดที่ว่า การดำเนินการแก้ไขปัญหาขาดแคลนสินค้าเนยภายในประเทศเมื่อหลายปีที่แล้ว โดยใช้แนวทางการเพิ่มปริมาณโควตาสำหรับสินค้าเนยที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ของตลาดสินค้าเนยในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงในด้านราคาเป็นสำคัญ และผู้นำเข้าสินค้าของอิสราเอลไม่เห็นถึงกำไรจากการนำเข้าสินค้าและจำหน่ายในราคาตามที่รัฐบาลกำหนดภายในประเทศ

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper, ๑๐/๐๒/๒๐๒๐

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

Disclaimer : ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดก็ตามที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดและโดยทางใด